

Tốp 6 những khu nghỉ dưỡng ‘chữa lành’ tại Sa Pa mùa mây

13:54 25/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Mách bạn những khu nghỉ dưỡng và khách sạn có view đẹp, nhiều góc sống ảo và đặc biệt có thể đón mây sớm, ngắm bình minh và hoàng hôn trên núi tại Sa Pa trong mùa săn mây và kích cầu ưu đãi tới 50% cho dịch vụ lưu trú, spa và F&B.

Hotel de la Coupole, Mgallery Sa Pa

Sự nổi tiếng của khách sạn 5 sao nổi bật giữa trung tâm thị xã Sa Pa có lẽ không phải bàn cãi. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa vùng cao, kết hợp với kiến trúc châu Âu lộng lẫy, Hotel de la Coupole, Mgallery Sa Pa mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, gợi nhớ về một Sa Pa cổ kính, quyến rũ mà người Pháp từng lui tới. Tổng thể khách sạn là sự hòa quyện hoàn hảo của sắc màu dân tộc thiểu số miền Tây Bắc Việt Nam cùng sự quyến rũ của thời trang Pháp thượng lưu những năm 1920-1930.



Kiệt tác nghỉ dưỡng của Sun Group và “ông hoàng resort” Bill Bensley tại Sa Pa, Hotel de la Coupole lọt “mắt xanh” những chuyên gia hàng đầu thế giới, mang về hàng loạt giải thưởng quốc tế trong ngành du lịch nghỉ dưỡng. Đồng thời, trở thành một trong những điểm đến check-in “sang chảnh” bậc nhất cho bất kỳ du khách trong nước và quốc tế nào từng đặt chân đến Sa Pa.



Khách sạn mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp với 249 phòng, nhà hàng Chic, quầy bar Absinthe và tiệm bánh ngọt Cacao đậm phong cách Pháp với tầm nhìn hướng ra dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Bể bơi nước nóng Le Grand Bassin, Nuages Spa, câu lạc bộ Bobbins dành cho trẻ nhỏ và các phòng hội nghị được thiết lập với những chuẩn mực 5 sao thượng hạng.

Khách sạn trên núi Lady Hill

Xinh đẹp và tinh tế, “nàng thơ” Lady Hill Sapa Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Việt Nam mang dáng hình chiếc khuyên tai đặc trưng của vùng Tây Bắc. Khách sạn nằm biệt lập trên đỉnh đồi và sở hữu một tầm nhìn không thể đẹp hơn, bao trọn đỉnh Fansipan “nóc nhà Đông Dương”. Với không gian xanh rộng hơn 22 ha, Lady Hill Sapa Resort là một bức tranh đầy thơ mộng, kết hợp độc đáo giữa sắc màu Sa Pa và hơi thở đương đại.



Khách sạn sở hữu 154 phòng nghỉ sang trọng cùng 20 villa biệt lập, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách với không gian riêng tư, hiện đại. Du khách có thể tận hưởng trải nghiệm khó quên tại bể bơi vô cực, đắm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ, hoặc thư giãn tuyệt đối tại Sky Lounge - nơi mây trời hòa quyện với sự tinh tế trong từng đường nét thiết kế.



Sau hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng của thị trấn sương mù, du khách có thể thư giãn và tái tạo năng lượng tại khu spa của Lady Hill Sapa Resort. Nơi đây cung cấp nhiều gói trị liệu độc đáo, nổi bật là liệu trình tắm thảo mộc nổi tiếng của người Dao - một trải nghiệm vừa thư giãn vừa mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, hay tổ hợp xông hơi Hàn Quốc Lady Hill Jim Ji Bang lần đầu tiên xuất hiện tại Sa Pa.

Sa Pa Highland Resort & Spa

Sa Pa Highland Resort & Spa này nằm trên trục đường Thác Bạc, vị trí vàng với tầm nhìn bao quát, ôm trọn vẻ đẹp tráng lệ của núi Hàm Rồng và đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương hùng vĩ.



Du khách đón bình minh Sa Pa từ phòng ngủ khách sạn

Khuôn viên của resort được chăm chút với những khu vườn rực rỡ sắc hoa, lý tưởng để dạo chơi thư thái hay check-in. Các phòng nghỉ được thiết kế hướng về phía núi, mang đến cơ hội đón bình minh rực rỡ, ngắm nhìn hoàng hôn thơ mộng, và thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của thị xã Sa Pa khi đêm về.



Vườn hoa bốn mùa được chăm sóc và thiết kế vô cùng thơ mộng

Những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc trưng của vùng Tây Bắc cũng là nét độc đáo của resort này. Từ liệu pháp spa thư giãn, ngâm chân thảo mộc đến tắm thuốc Dao đỏ truyền thống, mỗi trải nghiệm mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn và hồi phục năng lượng. Bên cạnh đó, ẩm thực tại đây là một điểm nhấn khó quên với những món ăn đặc sắc, đậm đà hương vị vùng cao. Tất cả tạo nên một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, nơi cảm xúc và giác quan của du khách được chiều chuộng đến từng chi tiết.

Khách sạn Châu Long

Khách sạn Châu Long nằm ở vị trí trung tâm thị trấn Sa Pa, nổi bật với không gian yên tĩnh và dễ chịu. Xung quanh khách sạn là khu vực sinh sống của các dân tộc thiểu số, nơi du khách có thể dễ dàng cảm nhận được văn hóa vùng cao rực rỡ sắc màu đặc trưng, độc đáo của Sa Pa.



Đạt tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn Châu Long có 65 phòng nghỉ được thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc hiện đại và cổ điển, mang đến không gian nghỉ ngơi vừa sang trọng vừa ấm cúng. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, đem đến cho du khách sự thư giãn, dễ chịu sau một ngày dài khám phá vùng đất núi non hùng vĩ.

Với tầm nhìn hướng ra đỉnh Fansipan, du khách có thể thưởng thức khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ từ mọi góc độ trong khách sạn. Nội thất của khách sạn sử dụng gỗ và đá tự nhiên, hòa quyện tuyệt đẹp với cảnh quan xung quanh, bao gồm những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và các thung lũng tươi đẹp với những dòng suối nhỏ chảy róc rách, mang tới không gian nghỉ dưỡng đặc biệt và thư thái cho du khách.

Amazing Hotel Sa Pa

Tọa lạc tại vị trí trung tâm thị trấn, Amazing Hotel Sa Pa là một trong những khách sạn nổi bật, được thiết kế hiện đại với các phòng nghỉ ấm cúng, tạo cảm giác như đang ở trong chính ngôi nhà của mình giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi cao. Từ các phòng của khách sạn, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non và thung lũng Mường Hoa, làm cho mỗi lần lưu trú tại đây trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.



Amazing Hotel Sa Pa có 82 phòng, với nhiều loại phòng đa dạng để phù hợp với nhu cầu của từng du khách, từ phòng Superior view thành phố đến phòng Penthouse cao cấp. Mỗi phòng đều có ban công riêng, tạo không gian riêng tư và thoải mái để ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của dãy Hoàng Liên Sơn và những thửa ruộng bậc thang.



Khách sạn nằm chỉ vài bước chân từ nhà thờ Đá và Quảng trường Sa Pa, rất thuận tiện để du khách dễ dàng khám phá các điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực.

Sa Pa Green Forest Hotel

Là khách sạn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại trung tâm thị trấn Sa Pa, cách nhà thờ Đá và chợ Sa Pa vài phút đi bộ, Sa Pa Green Forest Hotel là điểm khởi đầu lý tưởng cho những chuyến tham quan các danh thắng nổi tiếng của Sa Pa.



Khách sạn có các phòng nghỉ được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại theo tiêu chuẩn 4 sao, với nội thất sang trọng và không gian ấm cúng. Các tiện ích nổi bật bao gồm trung tâm hội nghị, nhà hàng, phòng gym, và đặc biệt là khu spa và sân vườn rộng rãi, tạo ra không gian thư giãn tuyệt vời cho du khách sau những giờ phút khám phá. Sa Pa Green Forest Hotel mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh, giúp du khách tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi Tây Bắc.

Hà Lê

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/top-6-nhung-khu-nghi-duong-%E2%80%98chua-lanh%E2%80%99-tai-sa-pa-mua-may>